

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพรรคณพงษ์ น้ำแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	พรรคณพงษ์ น้ำแก้ว	
๒	นายนพกร คงเมฆ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	นพกร คงเมฆ	
๓	นายเกรียงศักดิ์ เดชภักดี	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	เกรียงศักดิ์ เดชภักดี	
๔	นายสมเกียรติ สุขการ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สมเกียรติ สุขการ	
๕	นายสุดใจ บุญลือเลิศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สุดใจ บุญลือเลิศ	
๖	นายอุทัย จิตรอักษร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	อุทัย จิตรอักษร	
๗	นายสุพร ศรีสง่า	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	สุพร ศรีสง่า	
๘	นายสมพร ภิรมย์	รองประธานสภา อบต.	สมพร ภิรมย์	
๙	นายจรงค์ ไทยกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	จรงค์ ไทยกลาง	
๑๐	นายรินทร์ จันดี	ประธานสภา อบต.	รินทร์ จันดี	
๑๑	นายอนันต์ ฉางแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	อนันต์ ฉางแก้ว	
๑๒	นายทัศนศิลป์ จันทรแจ้	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ทัศนศิลป์ จันทรแจ้	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร	นายก อบต.หนองช้างแล่น	กิตติพงษ์ เลิศประดับพร
๒	นายสุวิชาญ นาคแท้	รองนายก อบต.หนองช้างแล่น	สุวิชาญ นาคแท้
๓	นางสาวพรมณี สุขมาก	รองนายก อบต.หนองช้างแล่น	พรมณี สุขมาก
๔	นายสมศักดิ์ หอมแก้ว	รองปลัด อบต.	สมศักดิ์ หอมแก้ว
๕	นางสมลดา แพงทวี	เจ้าพนักงานธุรการ	สมลดา แพงทวี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้ตรวจนับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญนายทัศนศิลป์ จันทรแจ้ง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วเชิญนั่งประจำที่ และนายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา	<u>๑.๑ เรื่องสมาชิกสภาท้องถิ่นลาประชุม/ไม่มาประชุม</u> แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใด ขอลา สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกคนนะครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบหมายเลข ๒ ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภา	<u>ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้ (วรรค ๑) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น (วรรค ๒) การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น (วรรค ๓) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งอย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม (วรรค ๔) ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ดังนั้นในส่วนนี้ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่ามีรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนใดบ้างตามลำดับต่อไปครับ
ที่ประชุม	รับทราบ

ประธานสภา อบต.	ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าผลการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่าเป็นประการใดบ้าง
กรรมการตรวจสอบฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ประชุมสภาแห่งนี้ นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวกระผมไม่ได้เข้าประชุม เพราะติดภารกิจส่วนตัวจึงจำเป็นต้องลาประชุม แต่กระผมก็ได้อ่านรายงานการประชุมมาก่อนล่วงหน้าแล้วครับ ในเบื้องต้นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมและได้รับรองรายงานการประชุมถูกต้องแล้วครับ ถ้าหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดอ่านรายงานการประชุมแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้กระทำได้ตามมติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรค ๒ ในการแก้ไขการประชุมสภาฯ ให้กระทำตามมติที่ประชุมสภาท้องถิ่นครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา อบต.	มีท่านใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น ด้วยครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภา อบต.	กระทู้ถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานสภา อบต.	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเสนอพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก่ง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ

กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

เสนอพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับแรก กำหนดจำนวนสมัยประชุมว่าควรมีกี่สมัย

ลำดับที่สอง กำหนดช่วงระยะเวลาของแต่ละสมัย

ประธานสภา อบต.

ลำดับแรก กำหนดจำนวนสมัยประชุมว่าควรมีกี่สมัย ขอหารือที่ประชุมในการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก่ง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าเห็นสมควรให้มีกี่สมัย ขอเชิญเสนอได้เลยครับ

ที่ประชุม

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายทัศนศิลป์ จันทร์แจ้ง ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก่ง หมู่ที่ ๕ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก่ง ดังนี้

“ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก่ง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ สมัย ครับ” โดยมีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้

ผู้รับรอง (๑) นายทรศนพงษ์ น้ำแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๓

ผู้รับรอง (๒) นายสมเกียรติ สุขการ ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภา อบต.	เมื่อที่ประชุมไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติมอีก กระผมขอความเห็นชอบของที่ประชุมว่า ท่านเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย หรือไม่ หากเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภา
ประธานสภา อบต.	<u>ลำดับที่สอง กำหนดช่วงระยะเวลาของแต่ละสมัย</u> ขอหารือที่ประชุมในการพิจารณา กำหนดช่วงระยะเวลาของแต่ละสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าเห็นสมควรให้เป็นช่วงเวลาไหน ใน ๔ สมัย ที่กำหนดมาแล้วนั้น
ที่ประชุม	กระผมนายอุทัย จิตรอักษร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ดังนี้ “ตามประเด็นพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สมัยสามัญ สมัยแรก กำหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สมัยที่ ๒ ให้เริ่มเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ สมัยที่ ๓ เริ่มเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ครบ ๔ สมัย” โดยมีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้ ผู้รับรอง (๑) นายนพกร คงเมฆ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ผู้รับรอง (๒) นายอนันต์ ฉางแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๑
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภา อบต.	กระผมขอสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ถ้าไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้มีช่วงระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ ในช่วงของวันที่ ๑๔ - ๒๘ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ทั้งจำนวน ๔ สมัย
มติที่ประชุม	เห็นชอบให้กำหนดช่วงระยะเวลาในการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ (๑) สมัยสามัญ สามัญที่ ๒ ให้เริ่มในเดือน เมษายน มีกำหนด ๑๕ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘

(๒) สมัยสามัญ สามัญที่ ๓ ให้เริ่มในเดือน สิงหาคม มีกำหนด ๑๕ วัน คือ
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘

เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้นายอำเภอเห็นชอบและทันใช้ภายในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม

(๓) สมัยสามัญ สามัญที่ ๔ ให้เริ่มในเดือน ธันวาคม มีกำหนด ๑๕ วัน คือ
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดใหม่ว่าการตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตำบลในรอบหนึ่งปีต้องมีอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภา

๕.๒ ญัตติเสนอพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง-
ช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง
ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภา

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

เสนอพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภา อบต.

กระผมขอหารือที่ประชุมในการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าเห็นสมควรอยู่ในช่วงเวลาใด ขอเชิญเสนอได้เลยครับ

ที่ประชุม	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอุทัย จิตรอักษร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑๐ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ดังนี้
	“ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ครับ ขอขอบคุณครับ” โดยมีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้
	ผู้รับรอง (๑) นายสุุดใจ บุญลือเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ผู้รับรอง (๒) นายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ประธานสภา อบต.	ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภา อบต.	กระผมขอสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ถ้าไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา อบต.	ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญนายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕ ครับ
นายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมนายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมทำหน้าที่ในระเบียบวาระอื่นๆ คือ ต้องการบอกแนวทางและปรึกษาทุกท่าน มีอยู่ ๒ ประเด็น คือ การแข่งขันกีฬา ครั้งที่ ๒๒ และเรื่องภัยแล้ง พูดถึงประเด็นของการแข่งขันกีฬาก่อนนะครับ คือ เรื่องการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาแล้วก็ต้องนำมาพูดที่นี้ ความเป็นจริงต้องคุยตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ก็ไม่เป็นผล เพราะอยากให้มีการบันทึกรายงานการประชุมให้ท่านนายอำเภอได้เห็นว่าเป็นเหตุผลการทำงานของกระผมและผมจะไม่พาดพิงถึงผู้ใด ผมขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๑ ที่ผ่านมา ผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับ การทำหน้าที่สมาชิก

ไม่ใช่แค่ทำงานหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง แต่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผมได้เป็นกรรมการพิจารณากีฬา ครั้งที่ ๒๑ ของปีที่แล้ว เสร็จจากกิจกรรมแข่งขันกีฬาก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามที่ทุกคนทราบ ผมเลยจะมาขอมติในที่ประชุมในเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่จะมาถึง การจัดการแข่งขันฟุตบอลสิ่งที่สำคัญ คือ สนามฟุตบอล เริ่มเกิดความแห้งแล้งจะทำให้เกิดฝุ่นและเกิดผลต่อนักกีฬา ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันเพื่อให้การแข่งขันกีฬาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เราคุยกันตลอดเรื่องสนามฟุตบอลบ้านหนองสองพี่น้องดำเนินการแล้วเสร็จเล็กๆ ในตำบลก็จะได้ออกกำลังกายและใช้ในการแข่งขันฟุตบอลและจะเกิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันตรงนั้น ผมอยากได้เยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาตัวเองเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ครับ ต่อมาประเด็นที่ ๒ เรื่องของภัยแล้ง ที่จะคุกคามมาถึงอีกไม่นาน ผมได้สอบถามทางหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายชำนาญ สิตอง ว่าจังหวัดตรังประกาศภัยแล้งหรือยังและได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้ประกาศ ผมต้องมาพูดคุยในเรื่องนี้เพราะเมื่อเกิดภัยแล้งก็จะเกิดปัญหาเรื่องการจัดการน้ำและการขาดแคลนน้ำของตำบลหนองข้างแก้ง เมื่อตอนเข้าผมได้ขับรถไปดูฝายน้ำล้นลำคักดีสิทธิ์ปีนี้ ก็จะเกิดน้ำน้อยฝนน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก้งจะเจอปัญหาในเรื่องนี้บ่อยมาก ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรไว้ใช้ตลอดเวลา ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ ต้องแบ่ง น้ำกันใช้ เรามีฝายน้ำล้นลำคักดีสิทธิ์เพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาตอนภัยแล้ง เราจะทำอย่างไร เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี เพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนและวางแผนระยะยาว ทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เพื่อรับใช้ประชาชนในตำบลหนองข้างแก้ง และมีเรื่องของบ่อน้ำตื้น ของหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ที่น่าสนใจ ถ้าสมาชิกสภา ท่านไหนสนใจเรื่องของบ่อน้ำตื้นมาขอเอกสารที่ผมได้และสามารถปรึกษากับทางกองช่างได้ ว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไร ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่านเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

ท่านผู้บริหารจะชี้แจงในเรื่องของการแข่งขันกีฬา และเรื่องภัยแล้งอย่างไรบ้างครับ ขอเชิญครับ

ผู้บริหารฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมนายกิตติพงษ์เลิศประดับพร ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก้ง ตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้เสนอมา กระผมขอชี้แจงให้ทราบว่าการประชุมที่ผ่านมาสรุปได้ว่าจะนัดประชุมทีม ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อหาข้อสรุปและกำหนดวันเริ่มแข่งขันกำหนดประเภทกีฬาและเรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียนหลายๆ เรื่องตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้พูดมา ทุกอย่างมันอยู่ในกติกาและงบประมาณทั้งหมด ปัญหาและอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้ทุกปีและเราต้องร่วมกันแก้ไขในเรื่องของการแข่งขันกีฬาให้มันดีขึ้น ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมก็ได้ข้อกำหนดไปเรียบร้อยแล้วและสามารถสรุปได้ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ อีกครั้ง เพื่อจัดระเบียบในการแข่งขันต่อไปครับ ส่วนเรื่องของภัยแล้งผมมองว่าปีที่แล้วกับปีนี้มี ความแตกต่างกันเยอะมาก เพราะเดือนกุมภาพันธ์อากาศก็เริ่มร้อนและขาดน้ำปีนี้อาจจะหนักกว่าปีที่แล้ว ปีนี้มีการจัดทำฝายเล็กๆ ท่านรองสุวิชาญ นาคแท้ ตำแหน่ง รองนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองข้างแก้ง ได้ทำ

หนังสือขอกระสอบทรายตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าน้ำในพื้นที่เริ่มขาดแคลนและจัดเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากการทำฝายสามารถมาแจ้งที่กองช่างได้เลยครับ และให้กองช่างไปคำนวณเรื่องของทรายบรรจุกระสอบก่อน ขอแจ้งที่ประชุมว่าให้เป็นวันจันทร์หน้าวันสุดท้ายที่จะมาแจ้งนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นจะสนับสนุนทรายกับกระสอบนะครับ และให้คนในพื้นที่ช่วยกันกันฝายเองนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญนายพรรคณพงษ์ น้ำแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓ ครับ

นายพรรคณพงษ์ น้ำแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมนายพรรคณพงษ์ น้ำแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓ ผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสืออุทกที่ติดเพื่อทำประโยชน์ ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสืออุทกที่ติดที่ชาวบ้านอุทกมาช่วยเก็บรักษาให้ดี ถนอมยังไม่ถึง ๑๐ ปี ขำรุดหมด ผมไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก ถ้าถนอมเป็นคอนกรีตแล้วไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ยังเป็นถนอมลูกรังอยู่ ผมไม่ยอมให้มันสูญหายเพราะกว่าจะได้มามันไม่่ง่ายครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต. ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

ผู้บริหารฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมนายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น กระผมขอชี้แจงในเรื่องนี้ว่าหนังสืออุทกที่ติดเป็นเอกสารที่สำคัญมาก มันต้องใช้ตลอดเวลาและยึดติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นมาตลอด ในโครงการแต่ละโครงการถ้าเกิดไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ ต้องขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓ ปัญหาที่ท่านได้ปรึกษาผมจนรอบตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว ปัญหาหลักๆ คือ การไปขออนุญาตใหม่ให้เขาเซ็นอุทกใหม่บางครั้งที่ดินเปลี่ยนเจ้าของใหม่ และการเก็บเอกสารผมไม่สามารถล้งลิกได้และได้คุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นอย่างไร และได้กำชับว่าเอกสารกับแฟ้มของโครงการต้องอยู่คู่กันตลอดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับทราบ จึงมาแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต. ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑๒ ครับ

นายสุพร ศรีสง่า ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหารครับ กระผมมีเรื่องที่จะมาปรึกษาตามที่ได้พบสิ่งใหม่ๆ มา จะพูดในเรื่องของถนนบุกเบิกของ หมู่ที่ ๑๒ ตั้งแต่ปีที่แล้วขณะนี้ดำเนินการเกือบจะแล้วเสร็จ แต่การทำงานออกมาไม่เหมือนตามที่คุยกันตามที่ผมได้อธิบายในสภาฯ แห่งนี้ ก่อนที่จะได้โครงการไป ผมได้เข้าไปดูทุกวันช่วยเหลือผู้รับเหมาตามกำลังและได้คุยกับผู้รับเหมาเบื้องต้น ผมระบุว่าเอาหินจากอำเภอบางขัน ผมก็มองภาพกว้างไม่มองมุมแคบเพราะอาจจะโดนเหมือนครั้งก่อน มีหลุม

หินอยู่ ๔ - ๕ หลุม ทุกท่านอาจจะมองว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ความเป็นจริง คือ หินที่
นั้นแข็งแรงตามมาตรฐานเหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านเรา ผู้รับเหมาได้ดำเนินการไป ๔๕๐
เมตร ในช่วงแรก และถมหินจากเขาวงและฝนตกชุกเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
และเริ่มดำเนินการใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้ทำการเปลี่ยนหินโดยไม่บอก คณะ
ผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่างน่าจะไม่มีทราบเหมือนกัน ผู้รับเหมาเปลี่ยนเป็น หินดำ
ผมเลยสังคนงานว่าผมไม่เอาหินดำ ระบุว่าเอาหินของอำเภอบางขัน ตอนเช้าผู้รับเหมาก็
เข้ามาพูดคุยกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ทางผู้รับเหมาบอกว่าบริษัทไม่มีรถที่จะ
บรรทุกหินชนิดนี้ได้ ผมก็ได้โทรมาปรึกษากับหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล เพื่อที่จะขอสัญญาในการรับเหมาก่อสร้างระบุว่าจะอย่างไร ทางหัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้บอกว่าเป็นดินลูกรังหรือหินผุ ผมก็ได้พูดคุยกับท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาว่าการ
ระบุสัญญาจ้างต้องระบุให้ชัดเจนกว่านี้ ให้ผู้รับเหมาไม่สามารถดินหลุดได้ อยากจะฝาก
ไปยังผู้อำนวยการกองช่างถึงการเขียนสัญญาครั้งต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

นายสมศักดิ์ หอมแก้ว

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ โครงการนี้ผมเองก็ไม่ได้เข้าไปดู
เพราะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจงานจ้างด้วยและมันกินเวลาเยอะมากผมเองก็ตามไม่
ทันและผู้ควบคุมงานของเราก็ไม่มี อีกอย่างผู้รับเหมารายนี้ไม่ค่อยมีวินัย ครั้งหน้าผมจะ
ทำให้เรียบร้อยกว่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะปรึกษาหารือเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญนายนพพร คงเมฆ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๒ ครับ

นายนพพร คงเมฆ

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมอยากสอบถามเรื่อง
ฝายน้ำล้นที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นให้ทำแต่ละหมู่บ้านสามารถทำ
ได้ที่จุดครับ แต่ละหมู่บ้าน บางครั้งมี ๒ - ๓ จุด ผมจะได้จัดการให้ถูกต้องครับ ขอคุณ
ครับ

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

ผู้บริหารฯ

สำหรับเรื่องการทำฝายน้ำล้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงนี้ฝายกันน้ำเป็นฝายที่ไม่คงทน
ถาวรแต่ใช้แก้ปัญหาในช่วงหน้าแล้งได้แล้วแต่ระดับน้ำของแต่ละพื้นที่ และเราจะสร้างสูง
ขึ้นมาอีกเช่นติเมตร อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ดูว่าจุดไหนที่วางเหมาะสมและใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุดและให้มาแจ้งกับทางกองช่างได้เลยครับ สมาชิกทุกท่านสามารถมา
เขียนคำร้องขอมาใช้ให้ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้นะครับ ขอขอบคุณครับ

- ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญนายสมพร ภิรมย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๔ ครับ
- นายสมพร ภิรมย์
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมจะพูดในเรื่องของน้ำต่อนี้สายห้วยซีแรดเขาปล่อยน้ำมาจากเขื่อนท่าจิวแล้ว วันก่อนอาจจะไม่ได้ใช้ ๔ หมู่บ้าน เมื่อตอนกลางวันผมไปขอเปิดน้ำแต่ตอนกลางคืนเขาก็ปิด แต่ผมรู้ว่าที่เปิด-ปิดน้ำอยู่ตรงไหน หมู่บ้านด้านบนปิดน้ำไว้ใช้เองไม่ปล่อยมาให้หมู่บ้านด้านล่างใช้ เพราะเขาต้องการใช้น้ำด้วย น้ำสายห้วยซีแรดขอให้หมู่บ้านด้านล่างได้ใช้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา อบต. ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ
- ผู้บริหารฯ กระผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องนี้ครับ เรื่องของน้ำที่เจอมมีปัญหาทุกปี มีชาวบ้านโทรมาบอกว่าหมู่บ้านด้านบนปิดน้ำเขาไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคหรือบริโภคได้ ผมมองว่าภาระหน้าที่ของเราในการจัดสรรน้ำ ถ้าเกิดหมู่บ้านข้างล่างมีผลกระทบ เรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองของหมู่บ้านชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำทราบ ถ้าเกิดน้ำไม่ไหลด้วยสาเหตุต่างๆ อันนี้เป็นหน้าที่หลักที่หมู่บ้านต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าเกิดน้ำไม่ไหลน้ำแห้งแต่เรามีที่เติมน้ำ เราสามารถทำหนังสือไปยังเขื่อนท่าจิวได้ว่าในตำบลหนองช้างแล่นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำที่ส่งมาจากเขื่อนท่าจิว แต่ถ้าชาวบ้านด้านบนกักน้ำไว้ใช้ส่วนตัวทำให้หมู่บ้านด้านล่างเกิดความเดือดร้อนให้ปรึกษากับฝ่ายปกครองในพื้นที่และจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อหารือที่จะใช้น้ำร่วมกันได้ครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายนพกร คงเมฆ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๒ ครับ
- นายนพกร คงเมฆ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภา ครับ ผมยังติดใจในเรื่องของน้ำ ผมขอฝากถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และสมาชิกสภาทุกท่าน คนไหนที่ปิดน้ำไว้ใช้ส่วนตัว ผมอยากให้พานิติกรและตำรวจไปคุ้ยเลย ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว ถ้าไม่แก้ปัญหานั้น เขาก็จะทำอีก ทำให้คนอื่นไม่มีน้ำใช้ ผมขอฝากทุกท่านไว้ครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา ท่านอื่นจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญนายเกรียงศักดิ์ เดชภักดี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๖ ครับ
- นายเกรียงศักดิ์ เดชภักดี
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักดิ์ เดชภักดี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๖ ผมอยากจะฝากถึงคณะผู้บริหาร เนื่องด้วยสภาพถนนดินแดงหรือถนนหินคลุกถนนชั่วคราวที่ไม่ใช่ถนนคอนกรีตลาดยาง ช่วงหน้าฝนเกิดเป็นหลุมบ่อมีน้ำขัง พอช่วงหน้าแล้งทำให้การสัญจรของประชาชนในหมู่บ้านเกิดความลำบาก ถนนบางสายชาวบ้านต้องขับหลีกเลี่ยงเข้าไปในสวนยาง ฝากถึงคณะผู้บริหารอยากให้แก้ปัญหาไปก่อนอย่างน้อยให้เอาหินคลุกมาถมในถนนที่มีหลุมบ่อเยอะๆ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านไปก่อน ผมก็เคยกล่าวตอนที่เข้ามาสมัยแรกๆ ว่าตอนหน้าแล้งให้ทางผู้บริหารตั้งงบประมาณไว้ถนนสายนี้กว้างยาวกี่เมตร เพื่อที่จะใช้รถกรีटरรถบด และรถน้ำ ทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไป - มาได้เลย พื้นฐานมันมีโครงสร้างอยู่แล้วเราเพียงแค่ว่าทำการรถน้ำ บดอัด มันก็เหมือนถนนใหม่ เราก็จะได้ประหยัดงบประมาณไปด้วย จะให้คอยตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงก็ไม่รู้อีกก็ไปถึงจะแก้ปัญหาได้ ฝากถึงคณะผู้บริหารไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

ผู้บริหารฯ

เรื่องนี้ก็ได้มีหนังสือมาเรื่องการแก้ปัญหาของถนนลูกรัง ตอนนี้ได้มอบหมายให้รองสุวิชาญ นาคแท้ ได้ดำเนินการเรื่องขอเงิน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา คาดว่าจะเรียบร้อยในอาทิตย์หน้าจะลงซ่อมแซมในเรื่องของหลุมบ่อ แต่เราจะทำในภาพรวมไม่ใช่แค่หลุมใดหลุมหนึ่งในการแก้ปัญหาครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญนายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕ ครับ

นายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕ เรื่องของน้ำที่ได้พูดเมื่อสักครู่ ผมได้เสนอกับท่านนายก อบต. คนเก่าขออนุญาตเอ่ยนาม เรื่องของประตูน้ำที่ลำคักดีสิทธิ์ และหมู่ที่ ๒ ก็น่าจะทำประตูเปิด-ปิดจะได้เป็นผลประโยชน์ของตำบลหนองช้างแล่น เพราะมันมีปัญหามีคนปิดน้ำมีคนเปิดน้ำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และมีแนวทางว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเขาคุยกันเป็นเรื่องของปกครองท้องที่ แต่ก็ยังมีปัญหาเดิมอยู่ ถ้าเรามีประตูเปิด-ปิดน้ำเราก็ได้แก้ไขปัญหาไปได้ดีทุกฝ่ายได้ใช้น้ำ ฝากไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญนายอนันต์ ฉางแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑ ครับ

นายอนันต์ ฉางแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนันต์ ฉางแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑ ผมได้เสนอเรื่องของการถมบ่อหลุมถนนลูกรัง ตอนแรก จะเป็นถนนสายบ้านช้อย แต่ตอนนี้คิดว่าจะให้ไปถนนสายไปบ้านผู้ใหญ่ทุ ตำบลท่าจั่ว ประมาณ ๑๐๐ เมตร หลุมบ่อเยอะมากอยากให้เข้าไปแก้ไข และมีสายบ้านหมอพิณตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

เรื่องถนนทางผู้บริหารจะดำเนินการแก้ไขให้ทุกหมู่บ้านนะครับ ขอเชิญผู้บริหารครับ

- ผู้บริหารฯ เรื่องของถนนจะดูปัญหาอุปสรรคของแต่ละเส้นนะครับ ส่วนตอนนี้ที่ทำได้ คือ ถมหลุม บ่ออย่างเดียว เรื่องโครงการจะลงสำรวจและพูดคุยเรื่องงบประมาณว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ในแผนงานที่เท่าไรให้อยู่ในข้อบัญญัติด้วย ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา ท่านอื่นจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญนายสมเกียรติ สุขการ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๗ ครับ
- นายสมเกียรติ สุขการ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ สุขการ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๗ ผมขอพูดในเรื่อง น้ำของพื้นที่ หมู่ที่ ๗ นะครับ ได้รับโครงการเมื่อปีที่ผ่านมานี้ ได้ขยายเมนท่อประปาไปยังไม่ตรงจุด คือ ท่อเมนประปาไม่ตรงกับบ้านของชาวบ้านจึงไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ในพื้นที่ประสบภัยแล้งของ หมู่ที่ ๗ ซึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายของ หมู่ที่ ๒ ฝั่งขวาของ หมู่ที่ ๗ บริเวณนี้จะประสบภัยแล้งทุกปี อยากจะฝากท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ผู้บริหารฯ ขออนุญาตชี้แจงของ หมู่ที่ ๗ นะครับ เดือนมีนาคมนี้ จะลงจัดทำแผนงบประมาณทุกหมู่บ้าน ท่านสามารถเสนอการแก้ปัญหาตรงนี้ให้มาเป็นอันดับต้นๆ ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ทุกหมู่บ้านสามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหามาได้เลยครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอพูดคุยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

จรงค์ช

จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายจรงค์ช ไทยกลาง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....*-ต.ประจักษ์-*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทัศนศิลป์ จันทร์แจ้ง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ).....*อนันต์*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอนันต์ ฉางแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....*ท.พงษ์*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทรงคนพงษ์ น้ำแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นได้รับรองรายงานการ
ประชุมแล้วในการประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๗ จึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนรินทร์ จันดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น